

นโยบายเกี่ยวกับการใช้งาน Cookies

<https://strec.chula.ac.th> ของ ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปรับปรุงล่าสุด [26 เมษายน 2567]

นโยบายการใช้คุกกี้นี้จะอธิบายถึงประเภท เหตุผล และลักษณะการใช้ คุกกี้นบนเว็บไซต์ <https://strec.chula.ac.th> ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงวิธีการจัดการคุกกี้ ดังนี้

คุกกี้ (Cookies) คืออะไร ?

คุกกี้ (Cookies) คือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (text file) ที่จะถูกติดตั้ง หรือบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้จะจดจำข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ทั้งนี้ เราจะเรียกเทคโนโลยีอื่นที่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกันว่าคุกกี้ด้วย

เราใช้ คุกกี้อย่างไรบ้าง ?

เราจะใช้คุกกี้เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ <https://strec.chula.ac.th> อย่างไรก็ตามเราจะใช้งานคุกกี้ภายใต้รายละเอียดที่ระบุใน **นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ขอใช้บริการของศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** (ดูรายละเอียดได้ที่ [*link นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล*])

คุกกี้ที่เราใช้ แบ่งได้ 2 ประเภทตามการจัดเก็บ ดังนี้

- Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราว เพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เช่น ฝ่าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์
- Persistent Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของเราจดจำท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

โดยการใช้งานคุกกี้ของเราแบ่งออกตามลักษณะของการใช้งานได้ ดังนี้

- คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์ สามารถทำงานได้เป็นปกติ มีความปลอดภัย และทำให้ท่านสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ <https://strec.chula.ac.th> ได้ เช่น การ log in เข้าสู่เว็บไซต์ การยืนยันตัวตน ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ผ่านระบบของเว็บไซต์ <https://strec.chula.ac.th> ได้
- คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytic Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อให้เราสามารถประมวลผล วิเคราะห์ และปรับปรุงข้อมูล เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้

เว็บไซต์ของท่าน ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่สามารถประมวลผล วิเคราะห์ และปรับปรุงข้อมูลได้

(ระบุเฉพาะคุกกี้ที่เว็บไซต์ของท่านจัดเก็บเท่านั้น)

คุกกี้	ประเภท	ระยะเวลา	วัตถุประสงค์
Lscache_vary	จำเป็น	-	เป็น “Cookies Session” เพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีการเข้าใช้งานเว็บไซต์ และจะถูกลบทิ้งเมื่อปิดเว็บเบราว์เซอร์
Lscache_vary	จำเป็น	365 วัน	คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ เช่นการเข้าถึงหน้าต่าง ๆ หรือการจดจำข้อมูลที่ได้ให้ผ่านทางเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ ประเภทนี้เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และท่านสามารถลบคุกกี้เหล่านี้ได้โดยการตั้งค่าบนเว็บเบราว์เซอร์
Wordpress_logged_in	จำเป็น	-	ใช้สำหรับตรวจสอบการ login เข้าสู่ระบบ และจะลบทิ้งเมื่อทำการ logout ออกจากระบบ หรือปิดเว็บเบราว์เซอร์
Wfwaf-authcookie	จำเป็น	-	เป็นส่วนหนึ่งของระบบรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นเมื่อใช้การพิสูจน์ตัวตนโดยใช้คุกกี้ และจะถูกลบทิ้งเมื่อปิดเว็บเบราว์เซอร์

การใช้คุกกี้โดยบุคคลที่สาม (Third-Party Cookies)

เว็บไซต์ ที่มีการใช้คุกกี้โดยบุคคลที่สาม ซึ่งลักษณะการใช้งานและการตั้งค่าจะเป็นไปตามคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ โดยท่านจะไม่สามารถเลือกตั้งค่าการใช้งานเฉพาะคุกกี้โดยบุคคลที่สามได้

เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการวิเคราะห์เว็บไซต์ที่แพร่หลายและได้รับการไว้วางใจเป็นอย่างมากอย่างหนึ่งในการช่วยให้หน่วยงาน เข้าใจว่าท่านใช้เว็บไซต์ของหน่วยงาน อย่างไร และเข้าใจแนวทางในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น คุกกี้เหล่านี้อาจมีการติดตามระยะเวลาที่ท่านใช้งานในแต่ละหน้า ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงาน สามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ทำงานได้อย่างเหมาะสม

การจัดการคุกกี้

ท่านสามารถเลือกตั้งค่าคุกกี้แต่ละประเภท ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies) ได้ โดย “การตั้งค่าคุกกี้” หรือ การตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ (web browser) เช่น ห้ามการติดตั้งคุกกี้ลงบนอุปกรณ์ของท่าน

ทั้งนี้ การปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้เว็บไซต์ <https://strec.chula.ac.th> ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การทบทวนและปรับปรุงนโยบายคุกกี้

นโยบายเกี่ยวกับการใช้งาน Cookies เว็บไซต์ <https://strec.chula.ac.th> ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ [26 เมษายน 2567] เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมบางส่วนของนโยบายเกี่ยวกับการใช้งาน Cookies นี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญเราจะแจ้งให้ท่านทราบตามช่องทางที่เหมาะสมต่อไป โดยท่านสามารถเข้ามาตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการใช้งาน Cookies นี้ได้